



## ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง

เรื่อง รับลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ผู้ได้รับผลกระทบและผู้ถูกกักตัวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด- ๑๙

\*\*\*\*\*

ด้วยในปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคCOVID-๑๙ ในปัจจุบันมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นที่พบว่าเชื้อกลายพันธุ์โอมิครอนสามารถแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วในสถานการณ์ที่ปิดรวมไปถึงสถานที่จัดงานประชุม งานเลี้ยง ที่ชุมนุมต่างๆหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ “โควิด-๑๙ (COVID-๑๙) ในประเทศไทย และมาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ ศบค ที่ออกมา ผู้ติดเชื้อโควิดสะสมตั้งแต่ปีต้นปี ๒๕๖๕ ยอดทะลุเกิน ๑ ล้านราย หลังไวรัสสายพันธุ์โอมิครอนแพร่กระจายอย่างรวดเร็วโดยกระทรวงสาธารณสุขคาดการณ์ยอดติดเชื้อรายใหม่/รายวันอาจเพิ่มสูงสุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ในเดือนเมษายนนี้ เนื่องจากจะมีการเดินทางข้ามพื้นที่ของประชาชนที่จะกลับภูมิลำเนาในช่วงเวลาดังกล่าวกันเป็นจำนวนมาก

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง ได้ตระหนักถึงความเดือดร้อนและผลกระทบของประชาชนกลุ่มเสี่ยงสูง ผู้ติดเชื้อซึ่งเป็นผู้ได้รับผลกระทบและเป็นผู้ถูกกักตัว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙( โควิด-๑๙) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งบัญญัติให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน หรือไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในการดำรงชีพ ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น โดยกำหนดให้การให้ความช่วยเหลือประชาชน ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต นอกจากกรณีการช่วยเหลือด้านสาธารณสุขฉุกเฉิน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศให้ประชาชนที่ประสงค์จะขอรับความช่วยเหลือ ยื่นลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วงจึงมีมาตรการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในกลุ่มผู้มีความเสี่ยงสูงและไม่แสดงอาการหรือมีอาการน้อยที่ถูกสั่งกักตัวในบ้าน การแยกกักตัวที่บ้าน หรือสถานที่กักตัวที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ สำหรับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบและผู้ถูกกักตัว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด ๑๙ โดยกำหนดให้เป็นการช่วยเหลือด้านสิ่งของเพื่อการดำรงชีพ เช่น ถุงยังชีพ เครื่องอุปโภคบริโภค เฉพาะผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนและที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง และเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง จึงขอประกาศให้ประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบและผู้ถูกกักตัวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด - ๑๙ ที่ประสงค์ขอรับความช่วยเหลือโดยมีรายละเอียดดังนี้

### ๑. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือ

-เป็นผู้ถูกกักตัวเฝ้าระวังสังเกตอาการตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด ๑๙ ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง ตามคำสั่งหรือมาตรการที่หน่วยงานของรัฐกำหนดให้ดำเนินการ และได้รับผลกระทบในการดำรงชีพจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด ๑๙ (ได้รับสิทธิครัวเรือนละ ๑ สิทธิเท่านั้น)

๒. เอกสารหลักฐานการขอรับความช่วยเหลือ

๒.๑ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ

๒.๒ สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ

๒.๓ หนังสือให้เข้ากักตัวจากโรงพยาบาลหนองม่วง/คำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ  
จำนวน ๑ ฉบับ

๓. ขั้นตอนการยื่นคำขอความช่วยเหลือประชาชนที่มีคุณสมบัติ และได้รับผลกระทบความ  
เดือดร้อนจากโรคติดเชื้อไวรัส โควิด ๒๐๑๙ หรือโควิด ๑๙ สามารถขอรับความช่วยเหลือต่อองค์การบริหาร  
ส่วนตำบลหนองม่วง (ตามแบบฟอร์มที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วงกำหนด)ได้ วิธีดังนี้

๓.๑ ยื่นแบบด้วยตนเองหรือผู้แทน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วงสามารถ  
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางโทรศัพท์ ๐ -๓๖๖๔-๘๐๔๒

ให้ประชาชนที่มีคุณสมบัติตาม ข้อ ๑ ยื่นแบบขอรับความช่วยเหลือ ได้ที่สำนักงานองค์การ  
บริหารส่วนตำบลหนองม่วง ในช่วงที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โควิด-๑๙ ตั้งแต่บัดนี้จนกว่า  
สถานการณ์ดังกล่าวจะคลี่คลาย ในวันและเวลาราชการ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕



(นางสาวธนพร แป้นจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง